

LEGIO MARIAE & PHỤC HƯNG THÁNH THỂ

PHẦN 1



Phaolô Phạm Xuân Khôi

Special Consultant - Eucharistic Revival Executive Team, USCCB

Giới Thiệu Chương Trình

9:20- 10:00 Đức Mẹ và Phục Hưng Thánh Thể

10:00-10:10 Giải Lao

10:10-11:00 Theo Mẹ Sống Linh Đạo Thánh Thể và làm Tông Đồ Thánh Thể

11:00 – 11:20 Giải đáp Thắc Mắc

Nếu có thắc mắc xin ghi vào giấy đưa cho Anh Thiên.

Hai mục đích của Legio

- Thánh hoá các hội viên
- Cứu giúp các linh hồn

Lời mời gọi Nên Thánh Phổ Quát

“Tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của Đức Ái....

Để đạt được sự trọn lành đó, tín hữu phải sử dụng những sức lực mà Chúa Kitô đã ban nhiều ít tùy ý Người để trở nên giống Người khi theo vết chân Người”. (*Lumen Gentium* 40).

Bí Tích Thánh Thể và Legio

Phép Thánh Thể là nguồn gốc các ơn, là bí quyết đích thực của đường lối Legio.

Hoạt động có hăng say đến đâu cũng vô ích, một khi ta quên mục đích chính là làm cho các tâm hồn yêu mến Phép Thánh Thể.

Vì đó là đúng kế hoạch của Chúa khi giáng trần, là ban Mình cho các tâm hồn, để họ cùng Người trở nên một. Thánh Thể là phương thể chính để Chúa thông ban Mình Thánh cho chúng ta.

Tầm Quan Trọng của Bí tích Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu và của mọi hoạt động của Hội Thánh. Ở trung tâm của đức tin Công giáo là niềm tin vào sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Nếu muốn trở nên những người Công giáo tốt hơn và củng cố mối liên hệ với Chúa, chúng ta phải đào sâu hơn tình yêu của mình với Bí tích Thánh Thể.

Hiện Trạng Hội Thánh Hoa Kỳ

- 31% Người Công Giáo biết và tin vào sự Hiện Diện Thật của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể
- 39% Người Công Giáo tham dự Thánh Lễ hằng tuần
- Số Linh mục giảm mất 10.776 Linh mục từ năm 2000
- 12.000.000 Người có ý định tự tử trong năm 2022
- Lần đầu tiên số người tự nhận là không theo tôn giáo nào đã lên đến trên 50%

Mục Đích của Phục Hưng Thánh Thể

Canh tân Hội Thánh bằng cách khơi dậy một mối liên hệ sống động với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

Gợi hứng cho một phong trào của những người Công giáo trên khắp nước Hoa Kỳ, là những người được chữa lành, hoán cải, đào luyện và hợp nhất nhờ gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể

và sau đó được sai đi truyền giáo “để cho thế gian được sống.”

Legio Mariae và Phục Hưng Thánh Thể

- Thánh hoá các hội viên
- Cứu giúp các linh hồn

Học Sống Thánh Thể cùng Mẹ

Một trong những cách tốt nhất để nên thánh là noi gương Mẹ sống Linh đạo Thánh Thể.

Qua việc học cách Mẹ biến cuộc đời thành Của Lễ Thiên liêng đẹp lòng Thiên Chúa và tín thác vào ân sủng Chúa, chúng ta cũng có thể biến cuộc đời mình thành Của Lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa.

Học Sống Thánh Thể cùng Mẹ

Là Mẹ của bí tích Thánh Thể, Mẹ có thể nắm lấy tay chúng ta và dẫn chúng ta đến một mối liên hệ mật thiết hơn với Đức Kitô Thánh Thể.

Thánh Thể là Mẫu Nhiệm Đức Tin

Bí tích Thánh Thể là một mẫu nhiệm đức tin mà tri thức hạn hẹp của loài người không thể hiểu được.

Việc tuân lệnh của Chúa Giêsu “Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy”, đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ giác cảm của mình và khiêm tốn vâng theo Lời Chúa.

Còn lời khuyên nào tốt hơn lời Mẹ ở tiệc cưới Cana, “Hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo các con” (Ga 2:5)?

Theo Mẹ, Sống Đức Tin Thánh Thể

Trong thông điệp *Ecclesia de Eucharistia*, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dành trọn một chương cho Đức Mẹ, “*Người Nữ của Thánh Thể*”, và trong Tông Huấn *Sacramentum Caritatis*, Đức Bênêđictô XVI đã gọi Đức Mẹ là “*khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu*”.

Hôm nay chúng ta sẽ học hỏi về cách Đức Mẹ giúp chúng ta biến cuộc đời mình thành một “*hy lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa*” như thế nào.

Theo Mẹ, Sống Đức Tin Thánh Thể

Bằng cách dâng hiến cung lòng cho việc Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa, Mẹ đã sống đức tin Thánh Thể thậm chí trước khi có Bí tích Thánh Thể.

Lúc Truyền Tin, khi chịu thai Con Thiên Chúa, Mẹ đã báo trước điều xảy ra cho chúng ta khi Rước Lễ.

“Có một sự tương tự sâu xa giữa lời ‘Xin Vâng’ mà Mẹ đã thưa cùng thiên sứ, và lời ‘Amen’ mà các tín hữu thưa khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa”.

Theo Mẹ, Sống Đức Tin Thánh Thể

Bí tích Thánh Thể là một Hy Lễ. Mình và Máu của Đấng mà chúng ta nhận lãnh trong Bí Tích Cực Trọng này đã được hiến tế để chuộc tội chúng ta.

Nếu đau khổ là một phần quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu, thì đau khổ cũng tràn ngập đời Mẹ.

Bắt đầu với cuộc Truyền Tin, và đặc biệt với lời tiên tri của ông Simeon về Cuộc Khổ Nạn khi Mẹ dâng Chúa trong Đền Thờ và lên đến tột đỉnh trong cái chết của Chúa trên Thập Giá, Mẹ đã thực sự thông phần vào hy tế của Đức Kitô.

Theo Mẹ, Sống Đức Tin Thánh Thể

Tuyệt đỉnh việc kết hợp giữa Mẹ và Con trong công việc cứu rỗi là cái chết Tự Hiến Tế của Chúa Kitô trên đồi Calve như là của lễ tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa.

Mẹ Maria đứng kề Thánh Giá ..., đã đem Tình Mẹ mà hợp tác với sự hiến tế của Con yêu thương, chấp nhận sự Hiến Tế Hy Lễ mà chính Mẹ đã hạ sinh và Mẹ cũng hiến dâng chính mình cho Chúa Cha hằng hữu.

Trong việc truyền giáo, hội viên Legio Mariae phải là "Một hiến tế sống động, thánh hảo, đẹp lòng Thiên Chúa và không rập theo trần gian" (Rm12, 1-2)

Theo Mẹ, Sống Đức Tin Thánh Thể

“Từng ngày, chuẩn bị cho đời Canvê, Đức Maria đã sống một loại “Thánh Lễ tiền dự”, có thể nói là một cách “rước lễ thiêng liêng” bằng ước muốn và hiến dâng.

“Thánh Lễ tiền dự” này được hoàn tất bằng sự kết hợp với Con Mẹ trong cuộc Thương Khó, và rồi được diễn đạt, sau Phục Sinh, qua việc tham dự Thánh Lễ mà các Tông Đồ chủ sự để tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa”.

Chúng ta cũng sống “Thánh Lễ tiền dự” mỗi ngày.

Theo Mẹ, Sống Đức Tin Thánh Thể

“[Mẹ là] Khuôn mẫu của đời sống Kitô hữu, được mời gọi trong từng giây phút trở thành một phụng tự thiêng liêng và một hiến lễ đẹp lòng Thiên Chúa”.

Đức Maria đã đau đớn chịu khổ cực với Con Một của Mẹ và dự phần vào hy lễ của Con, với tấm lòng của một người Mẹ hết tình ưng thuận hiến tế lễ vật do lòng mình sinh ra. Và cuối cùng chính Đức Giêsu Kitô khi hấp hối trên thập giá đã ban Mẹ làm Mẹ của môn đệ qua lời này: “Thưa Bà, này là con Bà!” (Ga 19:26-27).

Đức Mẹ là Nhà Tạm Sống Động

Mẹ là Mẹ của Chúa. Trong cung lòng Mẹ, lần đầu tiên trong lịch sử, Thiên Chúa trở thành con người. Mẹ mang Chúa một cách lặng lẽ và mãnh liệt. Mẹ là Nhà tạm sống động. Mẹ cũng là Hòm Bia Thiên Chúa.

Đức Maria nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cũng mang Đức Kitô trong mình sau khi rước Lễ, như những nhà tạm sống động.

Mẹ giúp chúng ta nhìn lại ý nghĩa và mục đích của nhà tạm mỗi khi chúng ta tham dự Thánh Lễ, chứa đựng trong đó Thánh Thể, Mình Thánh Chúa Kitô.

Đức Mẹ dự Cuộc Rước Thánh Thể Đầu Tiên

ĐTC Bênêđictô XVI gọi cuộc viếng thăm bà Isave của Đức Mẹ là cuộc rước Thánh Thể đầu tiên.

